



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

25 มิถุนายน 2564

## ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

### เงินยูโร สกุลเงินที่สำคัญอันดับสองของโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เคยมีการพูดถึงอำนาจของเงินสกุลเหรียญสหรัฐที่ลดลงเรื่อยๆ แต่วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สกุลเงินดังกล่าว ยังมีอำนาจในตลาดโลกมากขนาดไหน ในช่วงเริ่มต้นวิกฤติ นักลงทุนต่างก็ไปซื้อเงินเหรียญสหรัฐกันขนานใหญ่ ในขณะเดียวกัน ก็มีความต้องการในสหภาพยุโรปที่จะผลักดันให้เงินสกุลยูโร มีความหมายในตลาดโลกมากขึ้น “เงินยูโรจะต้องเป็นหน้าตา และ



เครื่องมือใหม่สำหรับแสดงให้เห็นถึงอิสรภาพ ของสหภาพยุโรป” อดีตประธานคณะกรรมการธิการ EU นาย Jean-Claude Juncker แจ้งให้ทราบ แม้ว่าในเวลาี่เงินยูโร ก็ยังไม่ได้มีความเป็นอิสรภาพมากนัก จากตัวเลขที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงให้เห็น อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เงินยูโรก็ยังสามารถรักษา สถานภาพ และความมั่นคงในระบบการเงินนานาชาติไว้ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การที่จะทำให้เงินยูโร มีสถานะที่ดีขึ้นได้ จะต้องมีการปฏิรูปด้านโครงสร้างก่อน เช่น การสร้างตลาดทุนระดับอียูขึ้น เป็นต้น โดยตัวเลขที่ ECB ได้คำนวณค่าดัชนี ผ่านหลายปัจจัยออกมา แสดงให้เห็นว่า ในปี 2020 มีส่วนแบ่งตลาดทุนนานาชาติ ที่ร้อยละ 19 และมีส่วนแบ่งในฐานะเงินทุนสำรองนานาชาติ ที่ร้อยละ 21.2 หรือลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในระหว่างที่เงินสกุลเหรียญสหรัฐ อยู่ที่ร้อยละ 59 อีกทั้งในการเปรียบเทียบประเภทอื่น เงินเหรียญสหรัฐ ก็ยังนำหน้าอยู่ เช่น กองทุนเงินกู้ยืม และเงินกู้สกุลอื่น ที่สูงที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการ ECB นาย Fabio Panetta ก็ประเมินผลกับเงินสกุลยูโรเป็นเชิงบวก “สถานของเงินยูโร ในช่วงวิกฤติ ยังคงดีเท่าเดิม ซึ่งแตกต่างจากในอดีต” เมื่อกลับไปมองถึงช่วงวิกฤติทางการเงินปี 2008 และวิกฤติค่าเงินยูโร ปี 2010 ในเวลานั้น นักลงทุนจำนวนมาก ต่างก็สงสัยถึงความ

นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มตลาด     รายงานสินค้าและบริการ     อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้น ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

มั่นคงของ Euro Zone จนทำให้ค่าประเมินเงินยูโรลดลง ตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นมา ก็ทำให้เงินสกุลยูโรสูญเสียความสำคัญลง และจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่ได้กลับมาดีขึ้นเท่ากับช่วงก่อนหน้า ในอดีต ECB ต้องการให้เงินสกุลยูโร มีฐานะความเป็นกลาง โดยนาย Wim Duisenberg อดีตประธาน ECB ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ระบบยูโร ไม่มีความประสงค์ที่จะผลักดัน หรือยับยั้งเงินสกุลยูโร ในฐานะเงินทุนสำรองแต่อย่างใด” แต่นาย Panetta กลับเห็นว่า “การที่เงินสกุลยูโร มีความสำคัญมากขึ้น ในฐานะ ECB ก็เห็นว่า เป็นการดีที่จะได้นำข้อดี มารักษาความมั่นคงของค่าเงินสกุลยูโรไว้ ให้มีความมั่นคงต่อไป” โดย 2 ปัจจัยที่จะส่งผลให้สถานการณ์ของยูโรเข้มแข็งขึ้น ได้แก่ การสร้างพันธบัตรที่มั่นคงขึ้น และการสร้างตลาดทุนร่วมกัน นั่นเอง ซึ่งตลาดทุน เป็นเรื่องที่คนยุโรปต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันไป โดยตลาดทุน ไม่เพียงจะทำให้การรวมบัญชีของกลุ่มธุรกิจการเงิน ง่ายขึ้น แต่



ยังทำให้ลดความเสี่ยงในตลาดลง และทำให้สามารถรับมือกับวิกฤติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้น ที่ปกติแล้ว มักจะต้องให้ภาครัฐ หรือสถาบันระดับนานาชาติ ออกมารับมือกับวิกฤติอย่างหนัก ซึ่งทั้ง 2 เรื่องในเวลานี้ แทบจะไม่มีการพัฒนาตัวขึ้นเลย เพราะแน่นอนการสร้างตลาดทุนระดับสหภาพ ไม่ใช่แค่เฉพาะการจัดการด้านกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงอย่างเดียวเช่น กฎหมายการล้มละลาย เท่านั้น แต่ต้องมีการจัดการเรื่องการประกันเงินฝากอีกด้วย สำหรับนาย Panetta แล้ว อีกสิ่งสำคัญสำหรับตลาดทุนสหภาพ ก็คือ “การสร้างพันธบัตรที่มั่นคงใน Euro Zone เพิ่มมากขึ้น” โดยในเวลานี้ ธนาคารประเทศต่างๆ เป็นผู้จัดทำหน่วยพันธบัตร แม้ว่าพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันจะมีความมั่นคงมาก แต่จำนวนที่นำออกมาจำหน่าย มีปริมาณน้อยเกินไป จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ โดยในช่วงวิกฤติโคโรนา ประเทศสมาชิก EU ได้ตกลง พร้อมทั้งจะร่วมกันออกกองทุนเพื่อฟื้นฟูวิกฤติโคโรนา พร้อมกัน เป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถสู้กับวิกฤติ ได้ดีขึ้น จากข้อมูลของ ECB กองทุนที่มีความมั่นคง จะมีปริมาณสูงมากจนเป็นที่พอใจของนักลงทุน แต่ก็ไม่มากพอที่จะทำให้บทบาทของเงินสกุลยูโรในระดับนานาชาติ ปรับอันดับเพิ่มขึ้นในระยะยาว เพราะปริมาณดังกล่าวในระยะยาวแล้วนั้น เรียกว่า “เล็กน้อย” อีกทั้งจนถึงวันนี้ ยังเป็นการจัดทำขึ้นแบบเพียงครั้งเดียว เท่านั้น

จาก Handelsblatt 25 มิถุนายน 2564

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy  
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany  
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด